



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๓ อัตรา โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดทดสอบสมรรถนะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ และทดสอบด้วยสถานการณ์จำลอง (สอบปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยการประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จึงขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ทราบดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกบัญชีนี้ให้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิ์รับการจ้างในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่ผู้มีอำนาจสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตามกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้

๓. การเลือกสรรครั้งนี้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตรงตามที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่ได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งในกรณีถึงลำดับที่จะจัดจ้างหรือจะพิจารณาให้ออกจากราชการในกรณีที่ได้จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕



(นายชัยยะ อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่งคนงาน (แม่บ้าน)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)	ลำดับที่
๐๐๐๒	นางเบญญาภา อุบลรัมย์	๙๖.๓๓	๑
๐๐๐๕	นางสาวอนงค์นาฏ แสงอาทิตย์	๙๔.๖๗	๒
๐๐๐๑	นางสาวศิริภรณ์ เรืองนุ้ย	๙๓.๖๗	๓
๐๐๑๙	นางกรองทอง แก้วคำ	๙๑.๓๓	๔
๐๐๑๔	นางสาวสิริรัตน์ रिมนไส	๘๙.๖๗	๕
๐๐๑๒	นางสาวสุภาภรณ์ ลม้ายกุล	๘๘.๐๐	๖
๐๐๑๗	นางสาวแสงจันทร์ สารเศวต	๘๕.๓๓	๗